


 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังที่ 2  ประจำปี 2566    
วันที่  14  มิถุนายน  2566  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริการตำบลบ้านม่วง 

.......................................... 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภา ได้เชิญประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ   วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  ได้ตรวจนับ

จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลา
และที่นั่ง อยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงอันทรงเกียรติ
แห่งนี้ จำนวน  7  คน  ครบองค์ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 

หากสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือคำผิดขอเรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขข้อความ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีการแก้ไขข้อความ ขอให้ท่านสมาชิกได้ลงมติ เพ่ือให้การรับรองครับ 
มติที่ประชุม ให้การรับรอง  7  เสียง เป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องค้างพิจารณา 
ประธานสภาฯ - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอใหม่สู่ที่ประชุมพิจารณา  

4.1 การพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 266 – 2570)  เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2  ประจำปี 2566 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวสุรัตนา  แสงคำ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดิฉันนางสาวสุรัตนา  แสงคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุญาตชี้แจง

รายละเอียด ดังนี้ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ ่นด ังกล ่าวให ้ผ ู ้บร ิหารท้องถ ิ ่นประกาศใช ้ พร ้อมทั้ง                

ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้  

ข้อ ๒๒/๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งไดร้ับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ ่นดังกล่าวให้ผู ้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2  ประจำปี 2566   เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือน
ร้อนให้กับประชาชน  มี  3  โครงการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   จำนวน   2  โครงการ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอุบล ขันสู้   ถึงบ้าน  
 นายบุญล้ำ ลามศิริ  บ้านห้วยค้อ หมู่ 4 

ปี 2566   งบประมาณ  35,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ไร่นายเพลินพรมแดน จันลอง ถึงไร่ 

นางเข็มเพชร  บ้านห้วยค้อ หมู่ 4 
ปี 2566   งบประมาณ  200,000 บาท 
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(2) แผนงานเคหะและชุมชน   จำนวน  1  โครงการ                

1. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าประปาบาดาลหมู่บ้าน  
บ้านม่วง หมู่ 2   
ปี 2566    งบประมาณ  30,000 บาท 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคุณภาพชีวิต 
(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน   1  โครงการ 

1. โครงการปูพื้นกระเบื้องอาคารโรงอาหาร 
ปี 2566    งบประมาณ  60,000 บาท 

บัญชีครุภัณฑ ์แบบ ผ.03 
(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
หมวดครุภัณฑ์อ่ืน 
1. เลื่อยโซ่ยนต์   

ปี 2566    งบประมาณ  20,000 บาท 
นางสาวฐณิชชา  ทองสะโคม เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม การผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉันนางสาวฐณิชชา  ทองสะโคม  ผู้อำนวยการกอง

สวัสดิการสังคม ขอเพ่ิมเติมในส่วนของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ค่ะ การเพ่ิมเติมแผน
หมายถึงว่าโครงการและกิจกรรมทั้งหมดที่นำเสนอไปยังไม่อยู่ในแผน จากการ
ประชาคมครั้งที่ผ่านมาจึงเกิดโครงการนี้ขึ้น  จึงได้นำเข้าสภาเพ่ือขอเพ่ิมเติม 
เข้ามาอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และขอมติที่ประชุมสภา
ในครั้งนี้ค่ะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  ประจำปี 2566  ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  จำนวน   7  เสียง   มติเป็นเอกฉันท์ 
 

4.2 การพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 266 – 2570)  
ทบทวน ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2566 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
นางสาวสุรัตนา  แสงคำ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดิฉันนางสาวสุรัตนา  แสงคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุญาตชี้แจง

รายละเอียด ดังนี้ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ประจำปี 2561       
ซึ่งทาง อบต.ได้ออกประชุมประชาคมร่วมกับชาวบ้าน ได้เก็บตกปัญหาความ
ต้องการของประชาชนร่วมกับพ่อแม่พ่ีน้องนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
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รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการนำมา
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และต้องคำนึงถึงศักยภาพของ อปท. ประสานแผน 
ไปยังระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ส่วนภูมิภาค การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทางคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้นำเสนอต่อ
ผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาให้
ความเห็นชอบ แล้วผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป     
ตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ขออนุญาตสรุปรายละเอียดดังนี้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ทบทวน ฉบับที่ 1  ประจำปี 2566  
ซึ่งมีอยู่  4  ยุทธศาสตร์     
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

ปี 2567   จำนวน  72 โครงการ   งบประมาณ  27,995,000 บาท 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

ปี 2567   จำนวน  6 โครงการ   งบประมาณ  320,000 บาท 
ปี 2568   จำนวน  4  โครงการ   งบประมาณ  170,000 บาท 
ปี 2569   จำนวน  4  โครงการ   งบประมาณ  170,000 บาท 
ปี 2570   จำนวน  4  โครงการ   งบประมาณ  170,000 บาท 
รวม  4  ปี  จำนวน  18  โครงการ  งบประมาณ  830,000บาท 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายใน    
ปี 2567   จำนวน  1 โครงการ   งบประมาณ  300,000 บาท 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาการท่องเที่ยวและ              
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ปี 2567   จำนวน  1 โครงการ   งบประมาณ  200,000 บาท 

5. บัญชีครุภัณฑ์ ผ.03   
ปี 2567   จำนวน  5 รายการ  งบประมาณ  4,4802,000 บาท 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  จำนวน   7  เสียง   มติเป็นเอกฉันท์ 
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4.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
นางสาวสุรัตนา  แสงคำ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดิฉันนางสาวสุรัตนา  แสงคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุญาตชี้แจง  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให ้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เนื่องจากมีการคำชี้แจงรายจ่ายงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2566  รายละเอียด ดังนี้ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
ข้อความเดิม 
1. โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำใสพร้อมปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยค้อ หมู่ 4   

จำนวน  500,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพักน้ำใสพร้อมปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยค้อ 
หมู ่ 4 ปริมาณงาน ถังน้ำใส  100 ลบ.ม.  ตามแบบ อบต.บ้านม่วง        
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  ป้าย 

ข้อความใหม่ 
1. โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำใสพร้อมปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยค้อ หมู่ 4   

จำนวน  500,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพักน้ำใสพร้อมปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยค้อ 
หมู ่ 4 ปริมาณงาน  ถังน้ำใส  25 ลบ.ม.  ตามแบบ อบต.บ้านม่วง            
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  ป้าย 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบคำชี้แจงรายจ่ายงบประมาณเปลี่ยนแปลง  
คำชี้แจงงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  จำนวน   7  เสียง   มติเป็นเอกฉันท์ 
 

4.4 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
นางสาวสุรัตนา  แสงคำ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดิฉันนางสาวสุรัตนา  แสงคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุญาตชี้แจง  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  
ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน   
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น         
จึงขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     
ตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้   
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอุบล ขันสู้ ถึง บ้านนายบุญล้ำ ลามศิริ   

บ้านห้วยค้อ หมู่ 4  จำนวน  35,000  บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน 
นางอุบล ขันสู้   ถึงบ้าน  นายบุญล้ำ ลามศิริ   จำนวน  35,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านางอุบล ขันสู้ ถึงบ้านนายบุญล้ำ ลามศิริ  
ปริมาณงาน  2.20 x 24 x 0.15  เมตร 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   
   ประจำปี 2566  หน้า 2  ข้อ 1 
 

2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ไร่นายเพลินพรมแดน จันลอง ถึง ไร่ 
 นางเข็มเพชร บ้านห้วยค้อ หมู่ 4  จำนวน   200,000  บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี ่ยม               
ไร่นายเพลินพรมแดน จันลอง ถึงไร่นางเข็มเพชร  จำนวน  200,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ไร่นายเพลินพรมแดน จันลอง ถึงไร่        
นางเข็มเพชร  ปริมาณงาน  ขนาด  1.80 x 1.80 x 4 ม. จำนวน  1 ช่อง 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   
    ประจำปี 2566  หน้า 2  ข้อ 2 
3. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ 2  

จำนวน  22,377.06  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  หมวดเงินอุดหนุน ประเภท                 
เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าประปาบาดาล
หมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ 2 จำนวน 22,377.06 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าประปาบาดาลหมู่บ้านจุดวัดแก้วเสด็จชัยมงคล หมู่ 2 บ้านม่วง  
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 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   
    ประจำปี 2566  หน้า 3  ข้อ 1 

 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิดพร้อมบ่อพักน้ำริมถนน 211  
จากบ้านนายจุฬา บุญกาวิน  ถึง ห้วยเตาปูน  บ้านภูเขาทอง หมู ่ 7 
งบประมาณ 300,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดเงินอุดหนุน ประเภท        
เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิดพร้อม          
บ ่อพักน ้ำร ิมถนน 211  จากบ้านนายจุฬา บุญกาว ิน  ถ ึงห ้วยเตาปูน               
บ้านภูเขาทอง  หมู่ 7 งบประมาณ  300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิดพร้อมบ่อพักน้ำริมถนน 211 จากบ้าน       
นายจุฬา บุญกาวิน ถึง ห้วยเตาปูน  บ้านภูเขาทอง  หมู ่ 7  ปริมาณงาน             
ด้านในกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ 1 บ่อ 
และวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   หน้า 92  ข้อ 40 

 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคกอาน จากถนน 211 ถึงไร่ 
 นายสุเทพ  กองมา บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 7   จำนวน 200,000 บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคกอาน 
จากถนน 211 ถึงไร่นายสุเทพ กองมา  บ้านภูเขาทอง หมู ่ที ่ 7  จำนวน  
200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายคกอาน จากถนน 211  
ถึงไร่นายสุเทพ กองมา  บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 7  ปริมาณงาน  กว้าง 3 เมตร 
ยาว 75 หนา 0.15 เมตร 
 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   หน้า 78  ข้อ 69  

 

6. โครงการปูพื้นกระเบื้องอาคารโรงอาหาร    จำนวน   55,000  บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปูพ้ืนกระเบื้องอาคารโรงอาหาร  
จำนวน   55,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กบ้านม่วง 
ปริมาณงาน  112  ตารางเมตร  กว้าง  8 x 14  เมตร 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  ประจำปี 
2566  หนา้ 4  ข้อ 1 
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7. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ทางเดินระหว่างหน้า ศพด.บ้านม่วง ถึง 
อาคารเรียน  จำนวน  80,000  บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างหลังคลุมพื้นที่ทางเดิน
ระหว่างหน้า ศพด.บ้านม่วงถึงอาคารเรียน จำนวน 80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างหลังคลุมพื้นที่ทางเดินระหว่างหน้า ศพด.บ้านม่วงถึงอาคาร เรียน  
ปริมาณงาน  5 x 6.80  เมตร  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   หน้า 114  ข้อ 16 

 

8. เลื่อยโซ่ยนต์   จำนวน   20,000  บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เลื่อยโซ่ยนต์  
จำนวน  20,000 บาท  เพ่ือจัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ขนาดไม่เกิน 
1-2 แรงม้า และเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีแผ่นบังคับโซ่ยาวไม่เกิน 1 ฟุต หรือ 12 นิ้ว 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   
    ประจำปี 2566  หน้า 4  ข้อ 1 

ดังนั้นจึงขอมติทางสภาเพ่ือจะได้ดำเนินการ ต่อไปค่ะ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

งบประมาณ พ.ศ. 2566  ขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  จำนวน   7  เสียง   มติเป็นเอกฉันท์ 
 4.5 การส่งมอบ-รับมอบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยค้อพร้อมที่ดิน

สาธารณประโยชน์ ฯลฯ  
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล ตามมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านห้วยค้อ คณะกรรมการ ศพด.และชาวบ้าน

ห้วยค้อ มีมติมอบอาคาร ศพด.บ้านห้วยค้อ ซึ่งอาคารฯดังกล่าว สร้างเมื่อปี 
พ.ศ. 2543 ให้เป็นทรัพย์สินของ อบต.บ้านม่วงเป็นผู้กำกับดูแล บำรุงรักษา 
และสามารถดำเนินการบริหารจัดการใช้ประโยชน์และผู ้รับผิดชอบทั ้งสิ้น         
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 และชาวบ้านมีมติให้ใช้ที ่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่ว่างเปล่าของหมู่บ้าน เนื้อที่จำนวน  1  ไร่ 16 ตารางวา  
ในการทำประโยชน์เกี่ยวกับ ศพด.บ้านห้วยค้อต่อไป จึงขอจะขอมติที่ประชุม
สภาว่าเห็นชอบและรับทราบในการรับมอบอาคาร ศพด.บ้านห้วยค้อ พร้อม
ที่ดินสาธารณประโยชน์ 

 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบและรับทราบในการรับมอบอาคาร ศพด.      
บ้านห้วยค้อ พร้อมที่ดินสาธารณประโยชน์ ฯลฯ  ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับทราบและรับมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ฯลฯ  จำนวน   7  เสียง   มติเป็นเอกฉันท์ 
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ประธานสภาฯ เห็นว่าได้ประชุมกันมาเป็นเวลาพอสมควร ขอพักประชุมไว้ก่อนเพ่ือให้ผู้มา 
 ประชุมรับประทานอาหารเที่ยง เป็นเวลา  1  ชั่วโมง  
  

 เมื ่อได้เวลา ๑๓.๐๐ น. เลขานุการสภาฯชั ่วคราว ได้เชิญสมาชิกและผู ้ร่วมประชุมเข้าห้องประชุม            
เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาดำเนินการตามวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อเสนอ สอบถาม อะไร เชิญครับ 
นางสาวทับทิม  กาบแก้ว เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวทับทิม  กาบแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  

ขอเรียนสอบถามท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่ส่งเรื่องมาจะเข้าไป
ซ่อมแซมช่วงไหนคะ 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมจ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล  หัวหน้าสำนักปลัด ในเรื่อง

ของไฟฟ้าที่จะซ่อมแซมครับตอนนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนก็อาจจะได้ช้าหน่อย ก็ขอ
เป็นบ่ายวันนี้จะเข้าไปดูให้ครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามอีกไหมครับ 
นายคาเชน  เหลืองาม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
รองประธานสภาฯ ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายคาเชน  เหลืองาม รองประธานสภาฯ          

ผมขอสอบถามในเรื ่องของงบประมาณครับว่าตอนนี้งบ ปี 2566 เข้ามา
เท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่ครับรบกวนช่วยชี้แจงครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังครับ 
นางสุนันทา  คำสรดี เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุนันทา คำสรดี  ผู ้อำนวยการกองคลัง          

รายงานรับจ่ายจริงของปีงบประมาณปี 2566 ตั ้งแต่ตุลาคม 2565 ถึง
มิถุนายน 2566 มีเงินรับเข้ามา 20,735,770.09 สตางค์ 
และมีรายจ่ายตามหมวดรายจ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงบกลางงบบุคลากรงบลงทุน
งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื ่นๆเป็นเงิน 19 ,011,646.6 สตางค์ และ      
มีผลต่างจากรายได้หักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,724,623 บาท ซึ่งเงินตรงนี้รอที่จะใช้
จ่ายในปีงบ 2566 นี้ คืองบต่างๆ ก็ยังเข้ามาไม่ครบตามข้อบัญญัติที ่ตั ้งไว้         
ก็ขอชี้แจงรายละเอียดแค่นี้ค่ะ 

ประธานสภาฯ ท่านคาเชน  มีข้อสงสัยอีกไหมครับ 
นายคาเชน  เหลืองาม ขอสอบถามต่อครับในงบการเงินตอนนี้เงินสะสมจ่ายขาดคงเหลือในบัญชี 
รองประธานสภาฯ เท่าไหร่ครับจ่ายไปเท่าไหร่และคงเหลือเท่าไหร่ 
นางสุนันทา  คำสรดี ขอชี้แจงรายละเอียดเงินสะสม ปี 2566 จ่ายค่ารถดับเพลิง 2,035,000 บาท 
ผู้อำนวยการกองคลัง เงินสะสมขณะนี้อยู่ที ่ประมาณ 11 ,000,000 และกันไว้สำหรับค่าใช้จ่าย      

ที่ต้องกันตามระเบียบข้อบังคับก็จะใช้ได้ประมาณ 6,000,000 บาท ตัวที่กัน
ไว้คือ เงินเดือน งบกลาง งบฉุกเฉิน อุทกภัย วาตภัย และเบี้ยต่างๆ 6 เดือน        
ก็เลยคงเหลือไม่เกิน 6 ล้านบาท ค่ะ  

ประธานสภาฯ ท่านคาเชนมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับเชิญครับ 
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นายคาเชน  เหลืองาม ขอสอบถามท่านนายกครับโครงการของปีงบประมาณปีพ.ศ. 2566 นั้น 
รองประธานสภาฯ ไดด้ำเนินการแล้วกี่โครงการเหลือกี่โครงการ ขอให้ชี้แจงต่อสภาด้วยครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านในส่วนของโครงการในงบประมาณปี พ.ศ. 2566 นั้น   
 ดำเนินการแล้ว 3 โครงการ   

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตาดเสริม หมู่ที่ 1  
งบประมาณ  122,000  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาหว้า หมู่ที่ 2   
งบประมาณ  303,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาเทิง บ้านวังมน หมู่ที่ 5   
งบประมาณ  303,000  บาท 

กำลังดำเนินการ  2  โครงการ 
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตาดเสริม หมู่ที่ 1 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยค้างภู บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 
กำลังหาผู้รับจ้าง  5  โครงการ 
1. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนอง หมู่ที่ 3 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอุบล ขันสู้ ถึงบ้าน 

นายบุญล้ำ ลามศิริ  บ้านห้วยค้อ หมู่ 4    
3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ไร่นายเพลินพรมแดน จันลอง ถึงไร่ 

นางเข็มเพชร บ้านห้วยค้อ หมู่ 4 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิดพร้อมบ่อพักน้ำริมถนน 211 

จากบ้านนายจุฬา บุญกาวิน ถึง ห้วยเตาปูน บ้านภูเขาทอง  หมู่ 7     
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคกอาน จากถนน 211 ถึงไร่ 

นายสุเทพ กองมา บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 7     
ประธานสภาฯ ท่านคาเชนมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
นายคาเชน  เหลืองาม ขอถามอีกเรื่องครับเรื่องประปาบ้านโนนสว่าง ตอนนี้น้ำยาที่ใส่ในน้ำประปาดื่มได้ 
รองประธานสภาฯ ใกล้หมดแล้วครับอยากให้ทางผู้บริหารตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อด้วยครับ เป็น

น้ำยาและไส้กรองครับ ตอนนี้ก็หมดแล้วครับรบกวนพิจารณาด้วยครับ 
ประธานสภาฯ เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเดี๋ยวจะดำเนินการให้ครับเพราะอยู่ในหมวดของ

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ ครับท่านคาเชนมีอะไรอีกไหมครับ 
นายคาเชน  เหลืองาม ขอบคุณครับท่านหัวหน้าสำนักปลัดและอีกเรื่องครับเรื่องน้ำท่วมถนน 211 
รองประธานสภาฯ ปากทางขึ้นบ้านโนนสว่างครับตอนนี้ช่วงฝนตกมาน้ำปลาไหลหลากลงมาท่วม

บริเวณนี้ครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังอันตรายมากครับขอให้ท่านนายกพิจารณา
ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

-11-/นายก อบต... 



-11- 
 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ ในส่วนบริเวณนี้ผมได้เห็นภาพจากท่านรองประธานแล้วนะครับ 
ผมขอฝากท่านรองประสานกับทางผู้ใหญ่ให้ทำหนังสือขึ้นมาหน่อยผมจะได้ทำ
หนังสือส่งต่อไปยังแขวงการทางและกรมเจ้าท่าและถ้ากรมทางหรือกรมเจ้าท่า
ถ้าออกมาก็ขอฝากท่านรองดูด้วยครับทำหนังสือออกมาดีกว่าเพราะเราก็ไม่
อยากมีเรื่องกับชาวบ้านครับขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ท่านคาเชนมีอะไรอีกไหม ถ้ามีเชิญครับ  
นายคาเชน  เหลืองาม ในเรื่องของประปาโรงเรียนบ้านหนองนั้น  ทางกรมบาดาลได้แจ้งมาว่าแจ้ง 
รองประธานสภาฯ ไม่มีงบประมาณดำเนินการต่อ จึงจำเป็นต้องใช้ประปาบ้านโนนสว่างครับ 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  2  เรื่อง 
 1. ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัย 25 พฤษภาคม 2566 เกิด เฉพาะบ้านม่วงครับ   

8 ราย ไม่เข้าหลักเกณฑ์  2  ราย ก็ตกไป  ตอนนี้ทางคณะกรรมการก็ได้อนุมัติ
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ 2,824 บาท ผมก็ขอแจ้งที ่ประชุม
ทราบครับ 
2. การออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย รอบแรก 19 มิถุนายน 2566 ถึง 
23 มิถุนายน 2566 และรอบสอง 26 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน 2566 ครับ 

ประธานสภาฯ ครับมีท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ 
นายคาเชน  เหลืองาม ขอแจ้งทางไฟฟ้าทางหลวง 211 บริเวณหนองปลาบึกดับทั้งหมดครับ 
รองประธานสภาฯ ให้ดำเนินการซ่อมแก้ไขให้ด้วยครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านในส่วนของไฟฟ้าทางหลวงถนน 211 ผมก็จะแจ้งไปทางผู้รับผิดชอบให้
ครับซึ่งมีนายช่างที่รับผิดชอบอยู่คนเดียวในเขตหนองคายก็ขอให้รอหน่อยนะ
ครับและผมก็ได้ประสานแขวงกลางทางเห็นแล้วดังนั้นผมขอข้อมูลหน่อยครับ   
มีหมู่บ้านใดดับอีกไหมครับจะได้ประสานทีเดียวครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับท่านใดมีข้อเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
นายสุดเขต  สรรพกรรัมย ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุดเขต  สรรพกรรัมย์  ขอเรียนถามท่าน

นายกครับเรื ่องไฟฟ้าที่ออกไปทางวังมนตาดเสริม ตอนนี้ต้นไม้ล้มลงมาทับ
สายไฟครับเป็นไฟฟ้าของทางอบต. หรือหน่วยไหนครับอยากให้เร่งแก้ไขด่วน
ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมครับ

ในส่วนของไฟฟ้าตรงนี้อยากให้หัวหน้าสำนักปลัดประสานงานกับทางไฟฟ้าอำเภอ
ก่อนครับและเข้านัดให้ตัดวันไหนเราก็จะออกไปช่วยกันทำครับเพราะต้องรอ
ไฟฟ้าก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยครับก็รอนิดหนึ่งครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านสุดเขตมีอะไรเพ่ิมเติมอีกไหมครับเชิญท่าน ทับทิม 
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นางสาวทับทิม  กาบแก้ว เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวทับทิม กาบแก้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 4   

ในส่วนของไฟฟ้าทางหลวง 211 ดับประมาณ 2 – 3 หลอดค่ะ ช่วยแจ้ง
ประสานให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านครับผมมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์และอยากปรึกษาหารือ 3 เรื่อง 
 1. สืบเนื่องจากท่านที่ปรึกษาได้เสนอต่อที่ประชุมครับในเรื่องของคนที่ของเรา

ผมขอฝากท่านสมาชิกและประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจในเรื่อง
โครงการต่างๆ ซ่ึงพ้ืนที่ของเราอยู่ในเขตป่า และจะทำหนังสือเข้าไปที่ป่าไม้อุดร 
ในส่วนของโครงการผมอยากฝากท่านสมาชิกสภาอบต. ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน
ถ้าโครงการใดอยู่ในเขตป่าก็ให้ประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านให้เข้าใจว่ามีโครงการ
หรือไม่มีโครงการ ผมก็อยากให้สำรวจดูนะครับผมจะขออนุญาตระยะยาวเลย 
20 ถึง 30 ปี และเขต สปก.ถ้าเป็นพื้นที่ สปก.เราก็จะได้ขออนุญาตทาง สปก.
เพราะถ้ามีการทำในพื้นที่ สปก.เราอยากขอใบสำเนา สปก.ด้วยถ่ายมาไว้กับ
กองช่าง ผมจะได้นำเอกสารไปขออนุญาตกับทางป่าไม้หรือ สปก.นั้นๆครับ 

 2. เรื ่องการขุดดินในเขตบ้านนั้นจริงๆ แล้วท่านนายกหรือใครๆ ก็ไม่มีสิทธิ์
อนุญาตที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ดังนั้นผมอยากให้ช่วยกันดู ถ้ามีผู้รับเหมามาขุดดิน
และเอาดินเคลื่อนย้ายไปที่อ่ืนก็ไม่มีสิทธิ์ จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้ขุดครับ ถ้ามี
คนร้องเรียนไปนายกไม่ปฏิบัติก็จะเจอมาตรา 157 ครับ ดังนั้นถ้ามีการขุดดิน
และเคลื่อนย้ายดินไปที่อื่นผมก็อยากให้เป็นที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ผมไม่อยากให้ขุดช่วยชี้แจงให้ชาวบ้านรับทราบด้วยครับ เพราะถ้าเกิดเหตุขึ้นมา
นายกเจอมาตรา 157 ติดคุกครับ อยากให้สมาชิกช่วยชี้แจงด้วยนะครับ และ
ถ้าผู้รับเหมาเข้ามาก็ อยากให้เข้ามาขออนุญาตครับเพราะถ้ามีการขนดินก็จะมี
ปัญหาถนนอาจเกิดถนนแตกชำรุดได้ ผมก็อยากผู้รับจ้างเข้ามาขออนุญาตทาง
อบต.ก่อนครับ  ดังนั้นผมอยากให้ทางสมาชิกช่วยชี้แจงในที่ประชุมประจำ
หมู่บ้านของท่านด้วยครับ  

 3. เรื่องประปาบาดาลบ้านม่วง หมู่ 2 เราได้ทำเรื่องไปที่อุดรธานีแล้ว ก็ขอฝาก
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่างให้กองช่างปริ้นเอกสาร      
ที่เราทำเรื่องขอไป 2 ชุด ผมจะส่งทาง ส.ส. และในอำเภอหน่วยงานละ 1 ชุด 
เพราะท่านนายอำเภอก็อยากได้สำเนาเพื ่อส่งต่อท่านผู ้ว ่าเพื ่อติดตามทาง      
สำนักอุดรอีกครั้งหนึ่งผมก็ขอแจ้งทางที่ประชุมสภาให้รับทราบก่อนนะครับ
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับท่านสมาชิกท่านใดมีขอเพ่ิมเติมอีกไหมครับเชิญอบต. หมู่ 1 
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